



- **คงประมาณการกำไรปี 64 ตามเดิมซึ่งเติบโต 7% :** รายได้จากการโอนโครงการในปี 64 มีโอกาสแตะระดับ 6 พันล้านบาท สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่มีแผนเปิดขายใหม่ทั้งปีที่ราว 6-7 พันล้านบาทซึ่งเป็นอัตราการเติบโตราว 5% ฝ่ายวิจัยคงประมาณการรายได้และกำไรตามประมาณการเดิมที่ 6,002 ล้านบาท และ 1,266 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 4% และ 7% (เมื่อเทียบกับกำไรปกติ) ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ราว 1,000 ล้านบาทที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในเดือน พ.ค. 64 เนื่องจากการขายและการโอนในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564 ยังคงทำได้ตามเป้าหมาย จึงคาดว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 2Q64 มีแนวโน้มเติบโตจากไตรมาสแรก และ backlog ที่เหลือจะรับรู้รายได้ในช่วง 3Q64 เป็นส่วนใหญ่จึงเป็นไปได้ว่าผลการดำเนินงานในช่วง 3Q64 อาจจะใกล้เคียงกับ 4Q64 ที่มักเป็นช่วงไฮซีซั่น
- **ปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” คงราคาเหมาะสม 11 บาท :** ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของบริษัท ในการประเมินราคาเหมาะสมอิง Prospected PER ที่ระดับ 8 เท่าซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระยะ 3 ปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ระดับ 27.5 เท่าจากการประเมินกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 64 ที่ 1.3 บาทได้ราคาเหมาะสมเท่ากับ 11 บาทและราคาที่ปรับลดลง 3.41% จากบทวิเคราะห์ฉบับก่อนหน้า (เผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 64) ทำให้มี upside เกิน 10% ขณะที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลราว 5.5% ต่อปีอยู่ในระดับสูงน่าสนใจ จึงปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” รับเงินปันผล

**ตารางแสดงข้อมูลสถิติของ LALIN เทียบกับ Sector & SET**

	PER (x)	PBV (x)	Yield (%)	ROE (%)
LALIN	6.55	1.18	6.13	19.25
Sector	27.31	1.38	2.66	4.91
SET	31.19	1.79	2.21	7.53

ที่มา : Setsmart ณ 11 มิ.ย. 64

**กราฟแสดงข้อมูลสถิติ PE ย้อนหลังในรอบ 3 ปีของ LALIN**



ที่มา : Setsmart ณ 11 มิ.ย. 64

**Disclaimer :** ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปยังนักลงทุน นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท หรือ บริษัทในเครือของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานนี้ได้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นการสำรวจและประเมินข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทและประเมินในผลผลิตหลักทรัพย์ที่ประกาศขายและผลผลิตหลักทรัพย์ (MAI) เป็นองค์ประกอบและเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ปราศจากความเห็นที่ปราศจากการวิจัยและวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทและเปิดเผยที่คล้ายคลึงกัน เป็นเพียงการนำเสนอผลการประเมินโดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทและเปิดเผยว่ามีข้อมูลสถานะที่กล่าวถึง การเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวขึ้นเพื่อผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าวหรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล ฟันด์ มีเดียอิน จำกัด หรือบริษัทในเครือของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานนี้ได้ ที่มา : www.cgthailand.org

